



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

Asia Cement

2007 ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี 2550

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2550

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบคุณรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่นำมาเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายงานลงวันที่ 2 มีนาคม 2550

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน นอกจากนี้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริษัทฯได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีในอดีตเกี่ยวกับการบันทึกตัดบัญชีรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อย การบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการปรับปรุงรายการบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยบริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงเพื่อจัดทำงบการเงินดังกล่าวมีความเหมาะสมและได้นำไปปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามสมควรแล้ว

ณรงค์ พันดาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2551

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของสำนักงานใหญ่และโรงงานดังนี้

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โรงงานพุก่าง : เลขที่ 4/1 หมู่ 1 ถนนโยธาสาย 2 ตำบลพุก่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ฉบับปรับปรุงปี 1996 (IAS No. 12 “Income Taxes” (revised 1996))

การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด และบริษัทย่อย แต่ไม่รวมงบการเงินของบริษัท ชลประทานขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวหยุดดำเนินกิจการแล้ว และการที่บริษัทฯ ไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าวไว้ในงบการเงินรวมนั้น ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด

บริษัทย่อยที่นำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมทั้งหมดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	อัตราร้อยละ		ร้อยละของสินทรัพย์		ร้อยละของรายได้	
		ของการถือหุ้น		ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ที่รวมอยู่ในรายได้รวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		2550	2549	2550	2549	2550	2549
		ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>							
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	99.99	99.99	1.98	2.21	9.33	9.45
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตปูนซีเมนต์	31.43	31.42	28.64	27.86	20.73	21.25
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ</u>							
บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด (ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน))	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	99.99	99.99	1.93	1.87	6.65	6.80
บริษัท นาคา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน))	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	100.00	100.00	2.42	2.42	0.07	0.06

ข) งบการเงินของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมทั้งหมดถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31.43 เนื่องจากบริษัทฯมีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว

ค) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ง) ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว ผลต่างที่เหลือจะตัดจำหน่ายภายในระยะเวลา 4 ปี ตามสัดส่วนการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อย นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

2.3 บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 และ 46 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)	การนำเสนอของงบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 51	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งกำหนดให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเงินลงทุนในกิจการที่มีการควบคุมร่วมกัน และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการต้องแสดงตามวิธีราคาทุน

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับเสมือนว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการแล้ว

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(27.14)	(0.06)
ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.04)	(0.0001)

5. การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีในอดีต

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- การบันทึกตัดบัญชีรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อยผิดบัญชี
- การบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน โดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ
- การปรับปรุงรายการบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในการรับรู้ส่วนได้เสียของบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกผลจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ต้นปีขมาและปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อนเกี่ยวกับการบันทึกตัดบัญชีรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อย การบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการปรับปรุงรายการบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการแล้ว

การปรับปรุงนี้มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549	
	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(71.80)	(102.42)
ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.09)	(0.13)

6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

6.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดขายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

6.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

6.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

6.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงตามราคาที่ดินใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาของที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลราคาตลาด (Market Comparison Approach) และบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณดังนี้

สินทรัพย์ให้เช่า (ส่วนของอาคาร)	-	20 ปี
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และสิ่งปลูกสร้าง	-	5 - 30 ปี
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	-	5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน สินทรัพย์ให้เช่า (ส่วนของที่ดิน) และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ต้นทุนเหมืองแร่ที่ใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ประกอบด้วย

- ต้นทุนเหมืองแร่ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกรรมสิทธิ์ คำนวณจากต้นทุนการซื้อที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาเหมืองแร่
- ต้นทุนเหมืองแร่ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกรรมสิทธิ์ คำนวณจากต้นทุนในการพัฒนาเหมืองแร่ ค่าตรวจสอบสภาพป่า และค่าปลูกป่าชดเชย

โดยต้นทุนเหมืองแร่ดังกล่าว คำนวณค่าสูญสิ้นในแต่ละปีตามอัตราร้อยละของปริมาณแร่ที่ได้รับจริงในปีนั้นเทียบกับปริมาณแร่ที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด ซึ่งประมาณ โดยภาควิชาอุตสาหกรรมเหมืองแร่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.7 สิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน

สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานแสดงในราคาทุน และตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสัญญาเช่าประมาณ 25 ปี

6.8 ต้นทุนประทานบัตร

ต้นทุนประทานบัตร แสดงในงบดุลด้วยราคาทุน หักค่าสูญสิ้นสะสม ราคาทุนประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการได้มาซึ่งประทานบัตรและค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวน บริษัทฯคำนวณค่าสูญสิ้นตามอัตราร้อยละของปริมาณแร่ที่ได้รับจริงในปีนั้นเทียบกับปริมาณแร่ที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด ซึ่งประมาณ โดยภาควิชาอุตสาหกรรมเหมืองแร่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯหรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสำคัญกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

6.10 ค่าความนิยมติดลบ

ค่าความนิยมติดลบที่แสดงเป็นสินทรัพย์ติดลบในงบการเงินรวมของบริษัทฯเกิดจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ณ วันซื้อหุ้น โดยแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าความนิยมนี้ตัดจำหน่ายเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนตามสัดส่วนการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อย โดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 4 ปี

6.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

6.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

6.13 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งอ้างอิงกับกฎหมายแรงงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยตั้งสำรองดังกล่าวจากการประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ซึ่งคำนึงถึงอัตราเงินเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน และโอกาสที่พนักงานจะทำงานจนเกษียณอายุ

6.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

6.15 หุ้นสามัญซื้อคืน

หุ้นสามัญซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชี ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะตัดหุ้นสามัญซื้อคืนโดยการลดทุน ซึ่งผลต่างระหว่างมูลค่าหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาทุน ถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญซื้อคืนที่ตัดออกจะรับรู้ไปยังส่วนเกินสามัญหุ้นสามัญซื้อคืน (ถ้ามี) และหากยังมีผลต่างเหลืออยู่จะนำผลต่างนั้นไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

6.16 ภาษีเงินได้

6.16.1 ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวล รัษฎากร

6.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบดุล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีใน อนาคตเพียงพอสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ ก่อนข้างหน้าว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

6.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ผู้บริหารอาจต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
เงินสด	20,000	311,835	-	174,997
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์	131,564,569	667,784,289	44,124,040	378,951,152
ตัวแลกเปลี่ยน	1,686,700,233	1,030,000,000	1,606,700,233	1,030,000,000
รวม	1,818,284,802	1,698,096,124	1,650,824,273	1,409,126,149

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2550	2549	2550	2549	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	744.6	690.5	ตามราคาและเงื่อนไขเดียวกับลูกค้าประเภทผู้ผลิต
รายได้ค่าบริการการจัดการ	-	-	73.9	71.5	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	52.7	54.4	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	-	-	1.5	1.4	ราคาตามสัญญา
รายได้จากการให้ใช้เครื่องหมายการค้า	-	-	2.0	2.0	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	9.5	15.4	ราคาตลาด
ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า	-	-	2.0	2.0	ราคาตามสัญญา

					(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2550	2549	2550	2549	
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ขายสินค้า	1,632.1	1,467.9	1,536.1	1,311.8	ตามสัญญา/ตามราคาและเงื่อนไขเดียวกับลูกค้าประเภทผู้ผลิต
ดอกเบี้ยรับ	1.2	1.4	1.0	1.1	อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
รายได้ค่าเช่า	0.4	0.4	0.4	0.4	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	0.4	0.8	0.4	0.4	ราคาตามสัญญา
ซื้อวัตถุดิบ	1,074.0	870.3	1,038.5	817.4	ราคาตลาด
ค่าบริการการจัดการจ่าย	35.9	44.6	-	0.7	ราคาตามสัญญา
ค่าบริการวิชาชีพเทคนิค	25.6	24.1	12.2	10.4	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	9.9	13.8	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ค่าสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5.5	8.5	5.5	8.5	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	1.4	6.4	1.4	6.4	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	14.5	-	0.6	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้

					(หน่วย: บาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2550	2549	2550	2549	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20,336,195	248,806,176	8,114,836	205,559,950	
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	20,336,195	248,806,176	8,114,836	205,559,950	
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัทย่อย					
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	-	-	99,766,803	106,462,364	
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	-	-	188,664,370	79,075,070	
บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด	-	-	6,658,057	4,536,018	
รวมลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าบริษัทย่อย	-	-	295,089,230	190,073,452	

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
Interbulk Trading S.A.	182,787,536	147,577,846	182,787,536	147,577,846
บริษัท พีริกิวส์ค่อสร้าง (1993) จำกัด	129,780,835	128,475,746	129,780,835	128,475,746
บริษัท กรุงเทพซีเมนต์ จำกัด	2,222,173	2,482,616	2,222,173	2,482,616
รวมลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	314,790,544	278,536,208	314,790,544	278,536,208
รวมลูกหนี้และตัวเงินรับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	314,790,544	278,536,208	609,879,774	468,609,660
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	-	-	673,237	291,803
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	-	-	11,107,617	5,813,108
บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด	-	-	396,490	4,875
รวมลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย	-	-	12,177,344	6,109,786
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
Ciments Francais S.A., France	-	2,450,767	-	2,450,767
Interbulk Trading S.A.	1,391,980	1,878	1,303,998	1,878
รวมลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,391,980	2,452,645	1,303,998	2,452,645
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,391,980	2,452,645	13,481,342	8,562,431
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย				
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	-	-	920,000,000	920,000,000
(หัก) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	(120,000,000)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย – สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	800,000,000	920,000,000
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	-	-	-	194,319
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	-	-	-	194,319

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
Interbulk Trading S.A.	177,108,836	-	177,108,836	-
บริษัท เอียเป็งเซียง (1993) จำกัด	924,942	1,129,659	924,942	1,129,659
รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	178,033,778	1,129,659	178,033,778	1,129,659
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	178,033,778	1,129,659	178,033,778	1,323,978

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**บริษัทย่อย**

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	-	-	499,998	499,998
รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย	-	-	499,998	499,998

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Ciments Francais S.A., France	332,034,435	305,795,266	5,031,587	10,622,735
Italcementi S.p.A., Italy	1,183,195	1,248,280	629,395	694,530
CTG Dafcg Bergamo, Italy	10,301,896	16,731,593	4,241,936	6,051,663
Interbulk Trading S.A.	71,230	76,161	71,230	76,161
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	631,242	-	-
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	5,709,166	21,658,119	2,483,299	19,860,840
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	2,734,920	5,439,024	2,734,920	2,958,336
บริษัท เอียเป็งเซียง (1993) จำกัด	1,459,299	1,586,247	1,459,299	1,586,247
รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	353,494,141	353,165,932	16,651,666	41,850,512
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	353,494,141	353,165,932	17,151,664	42,350,510

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

Ciments Francais S.A., France	139,234,014	134,042,643	-	-
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	110,000,000	-	-
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	139,234,014	244,042,643	-	-
(หัก) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(110,000,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	139,234,014	134,042,643	-	-

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกันจำนวน 920 ล้านบาท (2549: 920 ล้านบาท) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปีสำหรับสองปีแรกนับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 และคิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจำสามเดือนจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งบวกร้อยละ 2.50 ต่อปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2552 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส สำหรับเงินต้นของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเป็นรายปีตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2552

ในระหว่างปี 2549 คณะกรรมการของบริษัทฯอนุมัติให้บริษัทขอยกเลิกการจ่ายชำระคืนเงินให้กู้ยืมจำนวน 120 ล้านบาท จากกำหนดเดิมที่ต้องจ่ายชำระคืนในเดือนธันวาคม 2548 ไปจ่ายชำระในเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งยอดเงินให้กู้ยืมที่เลขกำหนดชำระดังกล่าวจะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเท่ากับ MLR จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามแห่งหักร้อยละ 1 ต่อปีและยังอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระคืนเงินให้กู้ยืมคงค้างในส่วนที่เกินจากจำนวน 120 ล้านบาท ให้มีกำหนดชำระคืนเป็นรายปีตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2555 โดยให้มีดอกเบี้ยในอัตรตามที่ตกลงในสัญญาเริ่มแรก

เงินกู้ยืมระยะยาวจาก Ciments Francais S.A., France

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ไม่มีการค้ำประกันจำนวน 2.8 ล้านยูโร (2549: 2.8 ล้านยูโร) เพื่อนำไปจ่ายชำระค่าบริการวิชาชีพแก่ CTG Dafcg Bergamo, Italy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตรา EURIBOR สามเดือนบวกร้อยละ 0.5 ต่อปีโดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส สำหรับเงินต้นของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 110 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคารและเครื่องจักรที่โรงงานชะอำของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

ในระหว่างปี 2550 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งหมด

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 11.74 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 9.18 ล้านบาท) (2549: 11.62 ล้านบาท และ 9.06 ล้านบาท ตามลำดับ)

9. ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2550</u>	<u>2549</u>	<u>2550</u>	<u>2549</u>
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ค้างชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	137,320,577	230,653,636	432,871,651	420,727,088
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	177,469,967	47,882,572	177,008,123	47,882,572
รวม	<u>314,790,544</u>	<u>278,536,208</u>	<u>609,879,774</u>	<u>468,609,660</u>
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ค้างชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	928,520,079	1,038,009,923	430,945,187	505,324,361
ค้างชำระ:				
ไม่เกิน 3 เดือน	271,549,871	297,286,668	102,108,156	117,147,687
3 - 6 เดือน	89,182,449	46,789,278	36,573,311	20,272,174
6 - 12 เดือน	46,300,337	27,204,858	31,370,055	18,646,002
มากกว่า 12 เดือน	49,977,323	47,497,526	21,513,980	16,728,662
รวม	<u>1,385,530,059</u>	<u>1,456,788,253</u>	<u>622,510,689</u>	<u>678,118,886</u>
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	<u>(100,635,749)</u>	<u>(51,277,158)</u>	<u>(28,048,046)</u>	<u>(15,048,046)</u>
	<u>1,284,894,310</u>	<u>1,405,511,095</u>	<u>594,462,643</u>	<u>663,070,840</u>
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า - สุทธิ	<u>1,599,684,854</u>	<u>1,684,047,303</u>	<u>1,204,342,417</u>	<u>1,131,680,500</u>

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
สินค้าสำเร็จรูป	121,685,924	100,808,313	83,671,009	57,768,687
สินค้ำระหว่างผลิต	388,241,129	318,774,535	192,571,412	218,684,740
วัตถุดิบ	647,294,669	475,866,572	316,570,389	217,578,239
อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง	920,463,194	852,625,133	650,686,191	627,576,945
รวม	2,077,684,916	1,748,074,553	1,243,499,001	1,121,608,611
หัก: ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองล้าสมัย	(318,027,107)	(289,191,871)	(232,953,935)	(215,428,134)
ค่าเผื่อวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ	(6,500,000)	(6,500,000)	(4,500,000)	(4,500,000)
ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน	(5,212,500)	(5,212,500)	-	-
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	1,747,945,309	1,447,170,182	1,006,045,066	901,680,477

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ						เงินปันผลรับระหว่างปี	
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		สิ้นสุดวันที่	
	2550	2549	2550	2549	2550	2549	2550	2549
บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	10,000	10,000	99.99	99.99	10,000	10,000	-	-
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	1,200,000	1,200,000	31.43	31.42	571,088	570,877	-	-
รวม					581,088	580,877	-	-

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 14,086 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท รวมเป็นเงิน 211,290 บาท ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเพิ่มจากร้อยละ 31.42 เป็นร้อยละ 31.43

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2550</u>	<u>2549</u>	<u>2550</u>	<u>2549</u>
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยกรรม จำกัด (มหาชน)	5,723,846	5,723,846	-	-
กองทุนรวมสตางค์แดงสอง	70,000,000	70,000,000	-	-
บริษัท ชลประทานขนส่ง จำกัด	12,999,300	12,999,300	-	-
บริษัทอื่น	1,116,300	1,116,300	1,000,000	1,000,000
รวม	89,839,446	89,839,446	1,000,000	1,000,000
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(62,253,446)	(69,298,946)	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	<u>27,586,000</u>	<u>20,540,500</u>	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาตีใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน					
	ที่ดิน	ต้นทุน เหมืองแร่	สินทรัพย์ ให้เช่า	อาคาร ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า และ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน/ราคาตีใหม่									
31 ธันวาคม 2549 - ตามที่ รายงานไว้เดิม	1,555,313,908	541,294,419	507,929,737	4,223,552,659	14,407,154,473	248,928,331	924,281,442	557,354,941	22,965,809,910
ปรับปรุง (หมายเหตุ 5)	197,097,505	-	-	-	(3,219,017)	-	(27,717,004)	-	166,161,484
31 ธันวาคม 2549 - หลังการ ปรับปรุง	1,752,411,413	541,294,419	507,929,737	4,223,552,659	14,403,935,456	248,928,331	896,564,438	557,354,941	23,131,971,394
ซื้อเพิ่ม	-	50,000	-	5,000	8,164,138	1,860,702	1,270,940	542,056,917	553,407,697
จำหน่าย (225,000)	(225,000)	-	-	(3,160,712)	(60,650,180)	(2,630,722)	(19,037,028)	(664,050)	(86,367,692)
โอนระหว่างบัญชี	(5,093,648)	25,460,756	-	104,821,629	246,039,010	22,539,189	14,317,932	(417,127,352)	(9,042,484)
31 ธันวาคม 2550	1,747,092,765	566,805,175	507,929,737	4,325,218,576	14,597,488,424	270,697,500	893,116,282	681,620,456	23,589,968,915
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
31 ธันวาคม 2549 - ตามที่ รายงานไว้เดิม	-	57,554,091	23,668,271	2,444,517,540	7,914,063,004	229,212,985	875,627,247	-	11,544,643,138
ปรับปรุง (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-	(3,219,017)	-	(27,717,004)	-	(30,936,021)
31 ธันวาคม 2549 - หลังการ ปรับปรุง	-	57,554,091	23,668,271	2,444,517,540	7,910,843,987	229,212,985	847,910,243	-	11,513,707,117
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,886,662	1,640,000	198,978,458	721,949,578	13,941,304	12,934,001	-	957,330,003
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(2,542,863)	(38,104,041)	(2,578,880)	(18,855,608)	-	(62,081,392)
โอนระหว่างบัญชี	-	-	-	(7,412)	(9,042,484)	7,412	-	-	(9,042,484)
31 ธันวาคม 2550	-	65,440,753	25,308,271	2,640,945,723	8,585,647,040	240,582,821	841,988,636	-	12,399,913,244

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม								
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาตีใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน					
	ที่ดิน	ต้นทุน เหมืองแร่	สินทรัพย์ ให้เช่า	อาคาร ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า และ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ค่าเพื่อการด้อยค่า									
31 ธันวาคม 2549 - ตามที่ รายงานไว้เดิม	5,339,847	54,758,241	-	-	-	-	-	-	60,098,088
ปรับปรุง (หมายเหตุ 5)	197,097,505	-	89,454,799	-	-	-	-	-	286,552,304
31 ธันวาคม 2549 - หลังการ ปรับปรุง	202,437,352	54,758,241	89,454,799	-	-	-	-	-	346,650,392
31 ธันวาคม 2550	202,437,352	54,758,241	89,454,799	-	-	-	-	-	346,650,392
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2549 - หลังการ ปรับปรุง	1,549,974,061	428,982,087	394,806,667	1,779,035,119	6,493,091,469	19,715,346	48,654,195	557,354,941	11,271,613,885
31 ธันวาคม 2550	1,544,655,413	446,606,181	393,166,667	1,684,272,853	6,011,841,384	30,114,679	51,127,646	681,620,456	10,843,405,279
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2549 (692.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									1,000,466,427
2550 (937.9 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)									957,330,003

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน						
		อาคาร			เครื่องจักร		สินทรัพย์	
		ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์			
		อาคารเช่าและ	เครื่องมือ	และเครื่องใช้	ระหว่าง			
		สิ่งปลูกสร้าง	และอุปกรณ์	สำนักงาน	ก่อสร้าง		รวม	
ราคาทุน/ราคาตีใหม่	ที่ดิน	ต้นทุน เหมืองแร่			ยานพาหนะ			
31 ธันวาคม 2549 - ตามที่รายงานไว้เดิม	365,831,140	536,438,059	3,134,959,828	10,032,741,472	218,535,244	587,351,117	364,520,191	15,240,377,051
ปรับปรุง (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-	588,065	1,031,765	-	1,619,830
31 ธันวาคม 2549 - หลังการปรับปรุง	365,831,140	536,438,059	3,134,959,828	10,032,741,472	219,123,309	588,382,882	364,520,191	15,241,996,881
ซื้อเพิ่ม	-	50,000	-	2,837,553	1,402,575	1,270,939	252,103,607	257,664,674
จำหน่าย	-	-	-	(47,184,986)	(1,565,602)	(6,348,472)	-	(55,099,060)
โอนระหว่างบัญชี	-	-	55,416,005	119,942,415	21,300,653	6,768,896	(212,470,453)	(9,042,484)
31 ธันวาคม 2550	365,831,140	536,488,059	3,190,375,833	10,108,336,454	240,260,935	590,074,245	404,153,345	15,435,520,011
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
31 ธันวาคม 2549 - ตามที่รายงานไว้เดิม	-	57,532,961	1,706,716,208	5,286,488,119	201,892,937	564,322,882	-	7,816,953,107
ปรับปรุง (หมายเหตุ 5)	-	-	-	-	382,242	670,647	-	1,052,889
31 ธันวาคม 2550 - หลังการปรับปรุง	-	57,532,961	1,706,716,208	5,286,488,119	202,275,179	564,993,529	-	7,818,005,996
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	5,438,394	159,044,989	535,113,103	12,954,494	6,105,522	-	718,656,502
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	(24,681,728)	(1,514,992)	(6,235,742)	-	(32,432,462)
โอนระหว่างบัญชี	-	-	-	(9,042,484)	-	-	-	(9,042,484)
31 ธันวาคม 2550	-	62,971,355	1,865,761,197	5,787,877,010	213,714,681	564,863,309	-	8,495,187,552

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาตีใหม่		สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน				
				อาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์	
		ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง	และเครื่องใช้	ระหว่าง	รวม
		ที่ดิน	อาคารเช่าและ	เครื่องมือ	และเครื่องใช้	สำนักงาน	ก่อสร้าง	
		เหมืองแร่	สิ่งปลูกสร้าง	และอุปกรณ์		ยานพาหนะ		
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
31 ธันวาคม 2549	-	54,758,241	-	-	-	-	-	54,758,241
31 ธันวาคม 2550	-	54,758,241	-	-	-	-	-	54,758,241
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2549 - หลังการปรับปรุง	365,831,140	424,146,857	1,428,243,620	4,746,253,353	16,848,130	23,389,353	364,520,191	7,369,232,644
31 ธันวาคม 2550	365,831,140	418,758,463	1,324,614,636	4,320,459,444	26,546,254	25,210,936	404,153,345	6,885,574,218
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2549 (695.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								727,369,545
2550 (701.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								718,656,502

รายละเอียดของที่ดิน ต้นทุนเหมืองแร่ และสินทรัพย์ให้เช่าที่แสดงตามราคาตีใหม่และค่าเสื่อมราคา
สะสมมีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดิน		ต้นทุนเหมืองแร่		สินทรัพย์ให้เช่า	
	2550	2549	2550	2549	2550	2549
	(ปรับปรุงใหม่)				(ปรับปรุงใหม่)	
ราคาทุนเดิม	1,703,856,947	1,709,175,595	566,805,175	541,294,419	507,929,737	507,929,737
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	43,235,818	43,235,818	-	-	-	-
ราคาตีใหม่	1,747,092,765	1,752,411,413	566,805,175	541,294,419	507,929,737	507,929,737
ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(65,440,753)	(57,554,091)	(25,308,271)	(23,668,271)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(202,437,352)	(202,437,352)	(54,758,241)	(54,758,241)	(89,454,799)	(89,454,799)
ราคาสุทธิตามบัญชี	1,544,655,413	1,549,974,061	446,606,181	428,982,087	393,166,667	394,806,667

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน		ต้นทุนเหมืองแร่	
	2550	2549	2550	2549
	(ปรับปรุงใหม่)			
ราคาทุนเดิม	322,595,322	322,595,322	536,488,059	536,438,059
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา	43,235,818	43,235,818	-	-
ราคาตีใหม่	365,831,140	365,831,140	536,488,059	536,438,059
ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	-	(62,971,355)	(57,532,961)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(54,758,241)	(54,758,241)
ราคาสุทธิตามบัญชี	365,831,140	365,831,140	418,758,463	424,146,857

ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินขึ้นใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) บริษัทฯ บันทึกส่วนที่ลดลงจากการตีราคาครั้งใหม่ของบริษัทย่อยเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปี 2549

ในเดือนกันยายน 2549 บริษัท นาคา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ให้เข้าขึ้นใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์รายได้และต้นทุน (Income and Cost Approach) อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้บันทึกส่วนที่ลดลงจากการตีราคาครั้งใหม่เนื่องจากเป็นจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินขึ้นใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) บริษัทฯ บันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาครั้งใหม่ไว้ใน “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาเหมืองแร่เหล็กใหม่โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์รายได้ (Income Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าเหมืองแร่เหล็กเพิ่มขึ้นจากมูลค่าตามบัญชี 9.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าผลต่างนี้ไม่มีสาระสำคัญจึงไม่ได้ทำการบันทึกผลของการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 3,303.2 ล้านบาท (เฉพาะของ บริษัทฯ: 908.5 ล้านบาท) (2549: 2,354.5 ล้านบาทและ 883.1 ล้านบาทตามลำดับ)

บริษัทย่อยได้นำที่ดิน อาคารและเครื่องจักรที่โรงงานชะอำ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวนประมาณ 1,025 ล้านบาท ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างดำเนินการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2550

14. สิทธิการเช่าอาคารสำนักงาน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2550</u>	<u>2549</u>
ราคาทุน	185,875,000	185,875,000
หัก: ค่าตัดจำหน่าย	(89,679,257)	(82,231,845)
ราคาสุทธิตามบัญชี	<u>96,195,743</u>	<u>103,643,155</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	<u>7,447,412</u>	<u>7,447,413</u>

15. ต้นทุนประธานบัตร

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2550</u>	<u>2549</u>
ราคาทุน	24,400,040	24,400,040
หัก: ค่าตัดจำหน่าย	(6,383,829)	(5,005,390)
ราคาสุทธิตามบัญชี	<u>18,016,211</u>	<u>19,394,650</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	<u>1,378,439</u>	<u>1,347,776</u>

16. ค่าความนิยมติดลบ

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2550</u>	<u>2549</u>
ราคาทุน	(115,451,466)	(115,451,466)
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	115,451,466	90,052,143
ราคาสุทธิตามบัญชี	<u>-</u>	<u>(25,399,323)</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	<u>25,399,323</u>	<u>20,011,587</u>

17. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2550</u>	<u>2549</u>	<u>2550</u>	<u>2549</u>
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ	293,720,447	442,564,154	263,867,512	378,323,222
ภาษีเงินได้สำหรับปีก่อนบันทึกค่าไป	1,489,029	213,009	25,087	213,009
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากความแตกต่างชั่วคราว (Temporary Difference) ลดลงสุทธิ	<u>(22,251,429)</u>	<u>(33,113,116)</u>	<u>(10,787,000)</u>	<u>(6,785,673)</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุน	<u>272,958,047</u>	<u>409,664,047</u>	<u>253,105,599</u>	<u>371,750,558</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่มีการตีราคาใหม่	345,068,731	345,068,731	12,970,745	12,970,745

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
กำไรทางบัญชี	925,811,429	1,375,274,816	839,788,881	1,232,332,486
ภาษีเงินได้คำนวณในอัตราร้อยละ 30	277,743,429	412,582,445	251,936,664	369,699,746
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกในระหว่างปี	409,037	409,005	-	-
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม	(7,765,673)	12,425,971	-	-
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	1,082,225	(15,966,383)	1,143,848	1,837,803
ภาษีเงินได้สำหรับปีบันทึกค่าไป	1,489,029	213,009	25,087	213,009
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุน	272,958,047	409,664,047	253,105,599	371,750,558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี และ
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	100,635,749	51,277,158	28,048,046	15,048,046
ค่าเพื่อสินค้าล้าสมัย/เสื่อมคุณภาพ/มูลค่าลดลง	329,739,607	300,904,371	237,453,935	219,928,134
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	62,253,446	69,298,946	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	54,758,241	54,758,241	54,758,241	54,758,241
ประมาณการหนี้สินสำหรับค่าฟื้นฟู				
สภาพแวดล้อมภายหลังการทำเหมือง	8,061,500	8,886,789	5,306,669	5,949,649
ประมาณการหนี้สินเพื่อความปลอดภัยจากคดีความ	-	21,000,000	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับการส่งเสริมการขาย	17,460,000	17,730,000	17,460,000	17,730,000
ประมาณการหนี้สินสำหรับเงินผลประโยชน์พนักงาน	208,455,623	183,337,233	44,739,172	38,395,324
	<u>781,364,166</u>	<u>707,192,738</u>	<u>387,766,063</u>	<u>351,809,394</u>
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี (ร้อยละ 30)	<u>234,409,250</u>	<u>212,157,821</u>	<u>116,329,819</u>	<u>105,542,818</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(1,150,229,106)	(1,150,229,106)	(43,235,818)	(43,235,818)
	<u>(1,150,229,106)</u>	<u>(1,150,229,106)</u>	<u>(43,235,818)</u>	<u>(43,235,818)</u>
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี (ร้อยละ 30)	<u>(345,068,731)</u>	<u>(345,068,731)</u>	<u>(12,970,745)</u>	<u>(12,970,745)</u>
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	<u>(110,659,481)</u>	<u>(132,910,910)</u>	<u>103,359,074</u>	<u>92,572,073</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงิน 6,413,124 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้ดังกล่าว เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดับความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไปที่บริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2550	2549	2550	2549
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7.12	9,836,857	-	9,836,857	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3.70	300,000,000	-	-	-
รวม		309,836,857	-	9,836,857	-

วงเงินสินเชื่อข้างต้นปราศจากการค้ำประกัน

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศสองแห่งเป็นจำนวนเงินรวม 220 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรที่โรงงานชะอำของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

ในระหว่างปี 2550 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

20. ประมาณการหนี้สินสำหรับเงินผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
ยอดคงเหลือต้นปี	183,337,233	175,671,478	38,395,324	32,353,684
จ่ายจริงในระหว่างปี	(249,967)	(16,023,561)	-	(567,540)
ปรับปรุงตามผลการคำนวณของผู้ประเมินอิสระ	25,368,357	23,689,316	6,343,848	6,609,180
ยอดคงเหลือปลายปี	208,455,623	183,337,233	44,739,172	38,395,324

21. หุ้นสามัญซื้อคืน

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญคืนจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,579,488 หุ้น ในราคาหุ้นละ 27 บาท คิดเป็นมูลค่า 42,646,176 บาท

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ ประกาศตัดหุ้นสามัญซื้อคืนและลดทุน ตามกฎกระทรวงเรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ” ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมาให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ทำการขายหุ้นที่ซื้อคืนแต่ประการใด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว บริษัทฯ จึงตัดหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดโดยนำไปลดทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ จากเดิม 4,680,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท) เหลือ 4,670,523,072 บาท (หุ้นสามัญ 778,420,512 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำมูลค่าของหุ้นสามัญซื้อคืนส่วนที่เหลือจากการลดทุนจำนวน 33,169,248 บาทไปหักจากบัญชีกำไรสะสมแล้ว

22. สรรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

23. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	1,170	1,166	633	620
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (พันบาท)	593,939	561,615	361,039	330,455

24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี โดยสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ

25. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานของธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ (1) ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (2) ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และ (3) ให้เช่าอาคารสำนักงาน และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม										
	ปูนซีเมนต์		คอนกรีตผสมเสร็จ		ให้เช่าอาคารสำนักงาน		การตัดบัญชีรายการระหว่างกัน		รวม		
	2550	2549	2550	2549	2550	2549	2550	2549	2550	2549	
											(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากภายนอก	7,384	7,905	1,405	1,534	6	6	-	-	8,795	9,445	
รายได้ระหว่างส่วนงาน	389	442	5	4	-	-	(394)	(446)	-	-	
รายได้ทั้งสิ้น	7,773	8,347	1,410	1,538	6	6	(394)	(446)	8,795	9,445	
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	757	1,232	(33)	55	4	4			827	1,321	
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:											
ดอกเบียร์รับ									55	40	
รายได้อื่น									66	47	
ดอกเบียร์จ่าย									(22)	(33)	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล									(273)	(410)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย									(39)	(74)	
กำไรสุทธิ									614	891	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10,339	10,773	112	104	393	395	-	-	10,844	11,272	
สินทรัพย์อื่น	7,450	6,951	549	597	2	1	(2,617)	(2,531)	5,384	5,018	
รวมสินทรัพย์	17,789	17,724	661	701	395	396	(2,617)	(2,531)	16,228	16,290	

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-9 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ไทย) จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 21.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 17.4 ล้านบาท) (2549: 18.8 ล้านบาท และ 13.8 ล้านบาท ตามลำดับ)

27. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (หน่วย: บาท)
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2548	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2549	622,736,410	0.80
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2549		622,736,410	0.80
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2549	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2550	622,736,410	0.80
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2550		622,736,410	0.80

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารสำนักงาน และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: ล้านบาท)
จ่ายชำระภายใน		
1 ปี	35.1	13.0
2 ถึง 5 ปี	36.5	17.5
หลังจาก 5 ปี	24.6	19.8

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

- ก) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการเกี่ยวกับการขนส่งคอนกรีต การบรรจุปูนซีเมนต์ และการบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าบริการตามปริมาณและระยะทางคูณด้วยอัตราที่ระบุในสัญญา
- ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และค่าจ้างผลิตคอนกรีต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>
จ่ายชำระภายใน		
1 ปี	127.9	67.9
2 ถึง 5 ปี	164.8	138.7

นอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอีกส่วนหนึ่งที่ค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตคูณด้วยอัตราที่ระบุในสัญญาจ้างบริการดังกล่าว

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อวัตถุดิบในอนาคตเป็นจำนวนประมาณ 684 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 654 ล้านบาท)

นอกจากนี้บริษัทย่อยยังมีภาระผูกพันอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบในอนาคตที่มูลค่าของภาระผูกพันจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อในอนาคตคูณด้วยราคาตามที่ระบุในสัญญา

28.4 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 494 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 437 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การค้าประกันการยื่นขอสิทธิทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และจัดตั้งโรงงานปูนซีเมนต์ภาคใต้จำนวน 300 ล้านบาท การค้าประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 180 ล้านบาท และการค้าประกันอื่นๆ จำนวน 14 ล้านบาท

28.5 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้บันทึกประมาณการหนี้สินเพื่อความเสียหายจากคดีความจำนวน 21 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549 ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทย่อยชำระค่าเสียหายในฐานะจำเลยในคดีแพ่ง โดยมีโจทก์เป็นกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อยเคยไปลงทุนไว้ในอดีตและบริษัทย่อยได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวไปในช่วงที่ Ciments Francais S.A. เข้ามาควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความคดีนี้ โดยตกลงชำระเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโจทก์ และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอสละสิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และบริษัทย่อยได้ถอนอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ถือว่าคดีเป็นอันสิ้นสุดนับแต่เวลานั้น

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากรายจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และตัวเงินรับการค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวข้องจากการซื้อหรือขายสินค้า และการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	5.51	5.25	33.7673
ยูโร	0.12	3.52	49.3305
โครน เดนมาร์ก	-	1.11	6.6167

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 5 ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

23/124-128 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2641-5600, 0-2641-5620 โทรสาร 0-2641-5680

ASIA CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

23/124-128 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand
Tel. (66 2) 641-5600, 641-5620 Fax. (66 2) 641-5680